
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย 
สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สมัยท่ี ๒ (ครั้งที่ ๑) 

วันจันทร์ ที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลศรีถ้อย (ห้องประชุม ๑) อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

............................................. 
ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ เขต
เลือกตั้ง 

๑ นายพูล  มูลยะเทพ ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย พูล  มูลยะเทพ ๒ 
๒ นายสวาท  โปทปัญญา  รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สวาท  โปทปัญญา  ๒ 
๓ นายวินัย  โยธาวธุ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย วินัย  โยธาวุธ ๑ 
๔ นายสมพงษ์  รัตนประยูร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมพงษ์  รัตนประยูร ๑ 
๕ นายไสว  วงราจา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ไสว  วงราจา ๑ 
๖ นายสายคำ  ชัยชนะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สายคำ  ชัยชนะ ๑ 
๗ นายอโนชา  ปกแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย อโนชา  ปกแก้ว ๑ 
๘ นายสมนัด  มูลยะเทพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมนัด  มูลยะเทพ ๑ 
๙ นางสาวดวงเดือน  อุทธโยธา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ดวงเดือน  อุทธโยธา ๒ 

๑๐ นายสุรินทร์  อสุพล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สุรินทร์  อสุพล ๒ 
๑๑ นายบุญเที่ยง  วงค์พิใจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย บุญเที่ยง  วงค์พิใจ ๒ 
๑๒ นายมานพ  ใจปรีชาวัฒนากุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย มานพ  ใจปรีชาวัฒนากุล ๒ 

  
ผู้เข้าร่วมการประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ ดาบตำรวจ เทพสงวน  ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย เทพสงวน  ปันสุวรรณ  
๒ นายหวัน  ไชยกระเชียง รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย หวัน  ไชยกระเชียง  
๓ นายอินจันทร์  ต๊ะมาธง รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย อินจันทร์  ต๊ะมาธง  
๔ นายภานุวัฒน์  อะคะโล เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ภานุวัฒน์  อะคะโล  
๕ นายสมบูรณ์  หลวงบุญมี ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมบูรณ์  หลวงบุญมี  
๖ นายสมหวัง  วงลาจา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๙  สมหวัง  วงลาจา  
๗ นายศุภกร  อะคะโล ผู้อำนวยการกองช่าง ศุภกร  อะคะโล  
๘ นางราตรี  แปงคำเรือง ผู้อำนวยการกองคลัง ราตรี  แปงคำเรือง  
๙ นางปทิตตา  ทองสกลรัชต์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ปทิตตา  ทองสกลรัชต์  
๑๐ นายประทีป  ชัดดง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ประทีป  ชัดดง  
๑๑ นางวารุณี  ภาชนนท์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา วารุณี  ภาชนนท์  
๑๒ นางสาวจิตติกานต์  คำปา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จิตติกานต์  คำปา  
๑๓ นายโชคชัย  อุทธโยธา นิติกรชำนาญการ โชคชัย  อุทธโยธา  
๑๔ นางสาวพัชรินทร์ ตาติ๊บ นักวิชาการตรวจสอบภายใน พัชรินทร์  ตาติ๊บ  

๑๕ นางสาวภูษณิศา  พุ่มไม้ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ภูษณิศา  พุ่มไม้  



-๒- 

  เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุม นายสมบูรณ์  หลวงบุญมี เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย 
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ที่มาประชุมและลงลายมือชื่อครบองค์ประชุมแล้ว                  
จึงแจ้งให้ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย นายพูล  มลยะเทพ ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการ              
ตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ๑.๑ แจ้ งประกาศสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง เรียกประชุม สภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย                                
   สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ สมัยที่ ๒  
นายพูล  มูลยะเทพ ได้มอบหมายให้เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ  ตำบลศรีถ้อย  สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ สมัยที่ ๒  
นายสมบูรณ์  หลวงบุญมี  อ่านประกาศสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย 
ปลัดเทศบาลฯ  สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ สมัยที่ ๒ 
    ตามที่ สภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย  ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย  
   ครั้ งแรก ประจำปี   พ.ศ. ๒๕๖๔เมื่ อวันพฤหัสบดี  ที่  ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔                                     
   มีกำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔                          
   สมัยที ่๒ วันเริ่มสมัยประชุมวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระยะเวลากำหนด ๓๐ วัน  
    ดั งนั้ น เพ่ื อให้ เป็นไปตามมาตรา ๒๕ แห่ ง พระราชบัญญั ติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖                           
   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับ ข้อ ๒๑ และ ๒๒                      
   ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบั งคับสภาท้องถิ่น  พ .ศ.๒๕๔๗                     
   แก้ ไข เพ่ิ ม เติ ม ถึ ง  (ฉบั บ ที่  ๒ ) พ .ศ .๒ ๕ ๕ ๔   สภ าเท ศบาลตำบ ลศรีถ้ อ ย                               
   จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
   สมัยที่ ๒ วันเริ่มสมัยประชุม วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ กำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน 
    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
              ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
           (นายพูล  มูลยะเทพ) 
                ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  
   ๑.๒ แนะนำพนักงานเทศบาล ที่ได้โอน (ย้าย) มาดำรงตำแหน่งใหม่ สังกัดเทศบาล
   ตำบลศรีถ้อย จำนวน ๒ ราย 
นายพูล  มูลยะเทพ แนะนำพนักงานเทศบาล ที่ ได้ โอน (ย้าย) มาดำรงตำแหน่ งใหม่  สั งกัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย                         
ประธานสภาฯ  จำนวน ๒ ราย ดังนี้ 
    ๑. นางสาวพัชรินทร์  ตาติ๊บ  ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ                   
   จากเทศบาลตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ 
   ตำแหน่ง น ักว ิชาการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลศรีถ ้อย อำเภอแม่ใจ                 
   จังหวัดพะเยา 
    ๒.นางสาวภูษณิศา  พุ่มไม้ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จากเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง  
   อำเภอดอยสะเก็ด จั งหวัดเชี ยงใหม่  โอนย้ ายมาดำรงตำแหน่ ง นั กวิชาการจัดเก็บรายได้                                 
   เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมรับทราบ  



-๓- 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ 
   ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยแรก ( ครั้งที่ ๒ ) วันจันทร์ ที่  ๒๔  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นายพูล  มูลยะเทพ ตามที่ได้ส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ
ประธานสภาฯ  ประจำปี  พ.ศ. 2564 สมัยแรก (ครั้งที่  ๒) วันจันทร์   ที่  ๒๔  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๔                                
   ซ่ึงคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมฯได้ตรวจสอบแล้ว ไปพร้อมหนังสือ 
   เชิญประชุมสภา ที่ พย ๗๓๒๐๑/ว ๑๗ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น                 
   มีสมาชิกสภาฯท่านได้ประสงค์จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมถ้อยคำในรายงาน
   การประชุมดังกล่าวหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใด ขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง            
   หรือเพ่ิมเติมถ้อยคำ ในรายงานการประชุมดังกล่าวและได้ตรวจนับจำนวนสมาชิก
   ส ภ า เท ศ บ าล ต ำบ ล ศ ร ีถ ้อ ย  ที ่อ ยู ่ใน ที ่ป ร ะ ช ุม แ ล ้ว ม ีจ ำน ว น  1 2  ค น                             
   ถือว่าครบองค์ประชุม จึงขอมติที่ประชุมว่ าจะรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
   ตำบลศรีถ้อย ประจำปี พ.ศ. 2564  สมัยแรก (ครั้งที่๒) เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564  
   หรือไม่ด้วยการยกมือ 
    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมฯจำนวน 11 เสียง  ไม่รับรองไม่มี  
   งดออกเสียง  1 เสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติรับ รองรายงานการประชุมสภา
   เท ศ บ าล ต ำบ ลศ รีถ ้อ ย  สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยแรก             
   (ครั้งที่ ๒) วันจันทร์  ที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ                

ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยแรก (ครั้งที่ ๒) วันจันทร์ ที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

ระเบียบวาระท่ี 3   กระทู้ถาม 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาพิจารณาเสร็จแล้ว 
   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

   ๕.๑  ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุนจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท 
   ตามโครงการศูนย์พักคอยผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID 19)            
   อำเภอแม่ใจ 
นายพูล  มูลยะเทพ ได้เชิญนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจารณาต่อไป                            
ประธานสภาฯ 
ด.ต.เทพสงวน  ปันสุวรรณ  สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า๒๐๑๙     
นายกเทศมนตรีฯ       (COVID 19) ในประเทศไทยระลอกใหม่ระหว่างตั้ งแต่วันที่  ๑  เมษายน            

   – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งพบผู้ติดเชื้อและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก นอกจากนี้          
   การแพร่ระบายของโรคดังกล่าวนี้มีแนวโน้มที่จะแพร่ขยายออกไปเป็นวงกว้างมากขึ้น 
   ดังนั้น เพ่ือป้องกันรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้มีการประชุมคณะกรรมการ
   บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID 19)  
   (ศบค) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และคณะรัฐมนตรี       
   ได้มีมติเมื่อวันที่  ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้มีการกำหนดมาตรการต่างๆหลายด้าน  



-๔- 

   เช่น มาตรการการรองรับ มาตรการทางการแพทย์ มาตรการวัคซีน มาตรการสังคม                     
   และองค์กรรวมทั้ งการยกระดับควบคุมต่างๆ  ที่ เห็นได้อย่างชัดเจนในห้วงเวลานี้                        
   และกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้จั งหวัดต่างได้ เตรียมการรองรับมาตรการดังกล่าวนี้ แล้ ว                                 
   ในส่ วนขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  อำเภอแม่ ใจ  ได้มีหนั งสือด่วนที่ สุ ด                           
   ที่ พย ๐๗๑๘.๒/ว ๖๕๙ ลงวันที่ ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๔   เรื่อง  ขอรับเงินอุดหนุน
   จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์พักคอย
   ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID 19) อำเภอแม่ใจ  ซึ่งอำเภอแม่ใจ กำหนด     

   ให้ใช้หอประชุมอำเภอแม่ใจ หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา                 
   เป็ นสถานที่ พั กคอยหรือศูนย์ พั กคอย (Community Isolation) เพ่ื อเป็ นศูนย์ สั งเกตการณ์                              
   เพ่ือรองรับประชาชนอำเภอแม่ใจเดินทางกลับภูมิลำเนาอำเภอแม่ใจในการจัดตั้ง                 
   ศูนย์ พั กคอย (Community Isolation)  จะต้ องมี ความพร้อมด้ านสถานที่                       
   การจัดหาอาหารเลี้ยง ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานค่าขนย้ายผู้ป่วยค่าวัสดุ อุปกรณ์               
   ที่จำเป็น และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ดังนั้นอำเภอแม่ใจ จึงขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ที่อยู่ ในเขตพ้ืนที่ของอำเภอแม่ใจเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของศูนย์พักคอย                    
   ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID 19)  อำเภอแม่ใจ  ดังนี้ 
    ๑. เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  จำนวน  ๖๐,๐๐๐  บาท 
    ๒. เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์  จำนวน  ๖๐,๐๐๐  บาท 
    ๓. เทศบาลตำบลศรีถ้อย   จำนวน  ๗๐,๐๐๐  บาท  
    ๔. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก  จำนวน  ๗๐,๐๐๐  บาท 
    ๕. เทศบาลตำบลแม่ใจ   จำนวน  ๘๐,๐๐๐  บาท 
    ๖. เทศบาลตำบลป่าแฝก   จำนวน  ๘๐,๐๐๐  บาท 
    ๗. เทศบาลตำบลบ้านเหล่า  จำนวน  ๘๐,๐๐๐  บาท 
   เนื่ องจากเทศบาลฯไม่ ได้ ตั้ งงบประมาณดั งกล่ าวไว้ ในเทศบั ญญั ติ งบประมาณรายจ่ าย                                  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย                   
   จึ งได้ อนุมั ติ โอนงบประมาณ รายจ่ าย  ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๖๔                      
   โอนครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยอนุมัติโอนเพ่ิม                    
   เป็นรายการใหม่ เพ่ืออุดหนุนอำเภอแม่ใจตามโครงการศูนย์พักคอยผู้ป่วยติดเชื้อ           
   ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID 19) อำเภอแม่ใจ จำนวน  ๗๐,๐๐๐  บาท (เอกสารแนบระเบียบวาระ ๕.๑)        

   ซึ่งการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
   ตำบลศรีถ้อยและการอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา จึงเสนอต่อสภาเทศบาล
   ตำบลศรีถ้อยพิจารณาเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนโครงการดังกล่าว รายละเอียดข้อกฎหมาย               
   และระเบียบที่เกี่ยวข้อง มอบหมายให้ปลัดเทศบาลฯชี้แจงต่อไป 
นายสมบูรณ์  หลวงบุญมี ได้ชี้แจงว่าตามที่ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย ได้อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๖  
ปลัดเทศบาลฯ  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โอนครั้งที่  ๑๔                    
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยอนุมัติโอนเพ่ิมเป็นรายการตั้งใหม่เงินอุดหนุน
   อำเภอแม่ ใจตามโครงการโครงการศูนย์ พั กคอยผู้ ป่ วยติดเชื้ อไวรัสโคโรน่ า ๒๐๑๙ (COVID 19)                                 
   อำเภอแม่ใจ จำนวน  ๗๐,๐๐๐  บาท  
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   แต่เนื่องจาก ตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖                 
   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๑๔) พ .ศ.๒๕๖๒ กำหนดว่าการจ่ายเงิน อุดหนุน                     
   จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ  
    ดังนั้น  นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย จึงเสนอญัตติเพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯ
   พิจารณาเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนอำเภอแม่ใจ ตามโครงการโครงการศูนย์พักคอย
   ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID 19) อำเภอแม่ใจ จำนวน  ๗๐,๐๐๐  บาท 

   และการอุดหนุนโครงการดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้รับยกเว้น                 
   ไม่ต้องมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามหนังสือจังหวัดพะเยา 
   ด่วนที่สุด ที่ พย ๐๐๒๓..๓/ว ๘๐๙๕ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
    ข้อกฎหมาย 
    ๑.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔)                     
   พ.ศ.๒๕๖๒  
    มาตรา ๖๗ เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้... 
    (๘) เงินอุดหนุน 
    มาตรา  ๖๗ ทวิ “การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจ่ายเงินเพ่ือการ 
   ลงทุนเทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการ
   จังหวัดอนุมัติแล้ว” 

    ๒ . ร ะ เบี ย บ ก ร ะ ท ร ว งม ห าด ไท ย  ว่ า ด้ ว ย วิ ธี ก า ร งบ ป ระม าณ                              
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓  

    ข้อ ๒๖ “การโอนงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้ เป็นอำนาจอนุมัติ                       
   ของผู้บริหารท้องถิ่น” 

    ข้อพิจารณา 
    เนื่องจากการจ่ายเงินอุดหนุนหน่วยงานราชการ จะต้องได้รับความเห็นชอบ
   จากสภาเทศบาล และผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว นายกเทศมนตรีฯจึงเสนอสภา
   เทศบาลตำบลศรีถ้อย เพ่ือพิจารณาเห็นชอบจ่ายเงิน อุดหนุน อำเภอแม่ ใจ                      
   ตามโครงการโครงการศูนย์พักคอยผู้ป่วยติเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID 19) 
   อำเภอแม่ใจ จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย 
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โอนครั้งที่  ๑๔/๒๕๖๔ กองสาธารณสุข                    
   และสิ่งแวดล้อม (เอกสารแนบท้ายระเบียบวาระ ๕.๑) 
    ข้อเสนอ 
    จึงเสนอมาเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
นายพูล  มูลยะเทพ ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายในระเบียบวาระที่ ๕.๑                   
ประธานสภาฯ  ญั ตติ พิ จารณ าเห็ นชอบ  การจ่ าย เงิน อุดหนุน อำเภอแม่ ใจ  ตาม โครงการ                          
   ศูนย์ พักคอยผู้ ป่ วยติ ด เชื้ อไวรัส โคโรน่ า ๒๐๑๙  (COVID 19) อำเภอแม่ ใจ                     

   จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท ตามที่นายกเทศมนตรีฯเสนอหรือไม่ ซึ่งไม่มีสมาชิกสภาฯผู้ใด
   อภิปราย ในระเบี ยบวาระนี้  และได้ตรวจองค์ประชุมแล้ว  มีสมาชิกสภาฯ                      
   อยู่ในที่ประชุมจำนวน ๑๒ คน  ถือว่าครบองค์ประชุม จึงขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบ  



-๖- 

   การจ่ายเงินอุดหนุนโครงการศูนย์พักคอยผู้ป่วยติเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID 19) อำเภอแม่ใจ 

   จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม่ 
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนน ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง  
   สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุนอำเภอแม่ใจตามโครงการ                   
   ศูน ย์ พั กคอยผู้ ป่ วยติ เชื้ อ ไวรั ส โค โรน่ า  ๒๐ ๑๙  (COVID 19) อำเภอแม่ ใจ                        
   จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท ตามท่ีนายกเทศมนตรีฯเสนอ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุม มีมติ เห็นชอบการจ่ายเงิน อุดหนุนอำเภอแม่ใจ   ตามโครงการ                   
   ศูนย์พักคอยผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID 19) อำเภอแม่ใจ       
   จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท  

   ๕.๒ ญัตติพิจารณาเห็นชอบในการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้ นที่ป่าไม้ ท้องที่ตำบลศรีถ้อย                                     
   อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา  

นายพูล  มูลยะเทพ ได้ เชิญนายกเทศมนตรีฯ ได้ ชี้ แจงรายละเอียดให้ ที่ ประชุ มรับทราบและพิจารณาต่ อไป                                     
ประธานสภาฯ 
ด.ต.เทพสงวน  ปันสุวรรณ ได้ชี้แจงว่า แขวงทางหลวงพะเยา ที่ คค ๐๖๐๑๗/บ.๔/๗๓๑ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
นายกเทศมนตรีฯ  เรื่อง ขอเอกสารหลักฐานแสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น             
   โดยสรุปสาระสำคัญคือ กรมป่าไม้ ได้แจ้งเรื่องการขยายระยะเวลาในการยื่นคำขอ
   อนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓                      
   ว่าได้มีมติคณะรัฐมนตรีฯ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ขยายเวลาในการยื่นคำขอ
   อนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ โดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ                
   ยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรี                             
   มีมติ ให้ขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาต โดยสิ้นสุดการยื่นคำขออนุญาต                      
   วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ จึงเสนอญัตติดังกล่าวเพ่ือที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ                
   ในการเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ท้องที่ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
   ตามที่แขวงการทางหลวงพะเยา เสนอต่อไป รายละเอียดข้อกฎหมาย และระเบียบ           
   ที่เก่ียวข้องมอบหมายให้ปลัดเทศบาลฯ ชี้แจงต่อไป 
นายสมบูรณ์  หลวงบุญมี  ได้ ชี้ แจงว่ า ตามมาตรา ๕๔ แห่ งพระราชบั ญญั ติ ป่ าไม้  พ.ศ. ๒๔๘๔                                                   
ปลัดเทศบาลฯ  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน กำหนดว่า “ห้ามมิให้ผู้ ใดก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า                 
   หรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่ า หรือเข้ายึดถือหรือเข้าครอบครองป่ า                                 
   เพ่ื อต น เอ ง  ห รื อ ผู้ อ่ื น  เว้ น แ ต่ จ ะ ก ร ะ ท ำ ภ า ย ใน เข ต ที่ ไ ด้ จ ำ แ น ก ไว้                                   
   เป็ น ป ระ เภ ท เกษ ตรกรรมห รือ รั ฐมนตรีป ระกาศ ใน ราชกิ จจ านุ เบ กษ า                             
   หรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่  การขออนุญาตและการอนุญาต                          
   ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงเนื่องจากกฎกระทรวง
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์              
   ในเขตป่ าไม้  พ .ศ .๒๕๕๘ และประกาศกรมป่ าไม้ เรื่อง กำหนดแบบคำ ขอ                       
   แบบใบอนุญาต และแบบอ่ืนๆตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาต               
   ทำประโยชน์ ใน เขตป่ าไม้  พ .ศ .๒๕๕๘ ลงวันที่  ๑๑  เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙                     
   ตามแบบ ป.๘๔-๑ ข้อ ๕ (๗) ซึ่งในการยื่น                  
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   คำขอใช้ประโยชน์ ใน พ้ืนที่ ป่ าไม้ จะต้องมีหลักฐานแสดงผลการพิจารณ า                      
   ให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ป่าไม้นั้นตั้งอยู่ด้วย  
   (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระการประชุมข้อ ๕.๒)  
    ดังนั้น นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย จึงเสนอญัตติต่อสภาเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ                           
   ในการเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ท้องที่ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
   ตามที่แขวงทางหลวงพะเยา เสนอ รายละเอียดมอบหมายให้ ผู้อำนวยการกองช่าง 
   ชี้แจงต่อไป 
นายศุภกร  อะคะโล ชี้แจงว่า การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ในเขตท้องที่ของตำบลศรีถ้อย 
ผู้อำนวยการกองช่าง อำเภอแม่ใจ ตามที่แขวงทางหลวงพะเยา ได้มีหนังสือประสานมา คือป่าไม้                      
   ที่ อ ยู่ ต าม แน วถ น น ห ม าย เล ข  ๑  ซุ ป เป อ ร์ ไฮ เว ย์  ห รื อ ถน น พ ห ล โย ธิ น                                 
   ซึ่งได้มีการดำเนินการมาก่อนนานแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการขออนุญาตจากกรมป่าไม้                 
   ซึ่งพ้ืนที่ป่าไม้ที่ถนนสายดังกล่าวตัดผ่านตั้งแต่ตำบลแม่ต๋ำ ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง 
   ถึ งอำ เภอแม่ ใจ  รวม เนื้ อที่  ๒ ,๑ ๑ ๕ -๐ -๕ ๘  ไร่  ใน ส่ วนของอำเภ อแม่ ใจ                                
   ที่อยู่ในท้องที่ของตำบลศรีถ้อย มีเนื้อที่ ๖๑-๓-๖๖ ไร่ 
    สรุป  คือถนนที่ตัดพ้ืนที่ป่าไม้ในพ้ืนที่ท้องที่ใดก็จะต้องได้รับความเห็นชอบ
   จากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย  
    ข้อกฎหมาย ระเบียบ 
    ๑. พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔  
    มาตรา ๕๔ “ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง  แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำด้วย
   ประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพ่ือตนเอง              
   หรือผู้ อ่ืน เว้นแต่จะกระทำภายในเขตที่ได้จำแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรม                    
   หรือรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือโดยได้รับอนุญาตจากพนักงาน
   เจ้ าห น้ าที่  ก ารขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าต  ให้ เป็ น ไป ตามห ลั ก เกณ ฑ์                            
   และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง 
    ๒. กฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การขออนุญาต               
   และการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘   
    ๓ . ประกาศกรมป่ าไม้  เรื่ อ ง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญ าต                          
   และแบบอ่ืนๆ ตามกฎกระทรวง  การขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์        
   ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๙ 
    ข้อพิจารณา 
   เนื่องจากการขออนุญาตให้ เข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้หน่วยงานราชการ                    
   หรือหน่วยงานของรัฐจะต้องจะต้องนำความเห็นของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย  จึงเสนอต่อที่ประชุมสภาฯพิจารณา
   เห็นชอบในการเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ท้องที่ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ      
   จังหวัดพะเยา ตามท่ีแขวงทางหลวงพะเยา เสนอต่อไป 
นายพูล  มูลยะเทพ ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายในระเบียบวาระที่ ๕.๒               
ประธานสภาฯ  ญัตติพิจารณาเห็นชอบในการเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ท้องที่ตำบลศรีถ้อย 
   อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ตามท่ีนายกเทศมนตรีฯเสนอหรือไม่ ซึ่งไม่มีสมาชิกสภาฯ  
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   ผู้ใดอภิปรายในระเบียบวาระนี้  และได้ตรวจองค์ประชุมแล้ว มีสมาชิกสภาฯ                
   อยู่ ในที่ ประชุมจำนวน ๑๒ คน ถือว่าครบองค์ประชุม จึ งขอมติที่ ประชุม                    
   ว่าจะเห็นชอบการเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ท้องที่ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ 
   จังหวัดพะเยา 

    ที่ ป ระชุมมีมติ เห็ นชอบ ด้ วยคะแนน ๑๑  เสี ยง ไม่ เห็ นชอบ ไม่มี                         
   งดออกเสียง ๑ เสียง  สรุปว่าที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการ เข้าใช้ประโยชน์                         
   ใน พ้ื น ที่ ป่ า ไม้  ท้ อ ง ที่ ต ำ บ ล ศ รี ถ้ อ ย  อ ำ เภ อ แ ม่ ใ จ  จั ง ห วั ด พ ะ เย า                                  
   ตามท่ีนายกเทศมนตรีฯเสนอ                       
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ท้องที่ตำบลศรีถ้อย 
   อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ของแขวงทางหลวงพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่อง อ่ืนๆ 

   ข้อหารือร่วมการจัดตั้งสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย (Quarantine) 
   โรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่ ศูนย์พักคอยและแยกตัวที่บ้าน (Community 
   Isolation และ Home Isolation) 
ด.ต.เทพสงวน  ปันสุวรรณ  แจ้ งที่ ป ระชุมการจัดตั้ งสถานที่ ควบคุม เพ่ื อสั งเกตการณ์ เริ่มป่ วย 
นายกเทศมนตรีฯ  (Quarantine) โรงพยาบาลสนามระดั บ พ้ื นที่  ศู นย์ พั กคอยและแยกตั วที่ บ้ าน                                                            
   (Community Isolation และ Home Isolation) เป็นเรื่องเดียวกันกับญัตติที่เสนอ
   ต่อสภาเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบข้างต้น สืบเนื่องจากการประชุมร่ว ม                      
   กับผู้นำท้องที่ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากเป็นกรณี
   เร่งด่วนที่จะต้องรีบดำเนินการในการจัดหาสถานที่ศูนย์พักคอยเพ่ือสังเกตการณ์               
   เริ่มป่วยหรือ Local Quarantine :LQ ซึ่งก่อนจะมีสถานที่คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   เทศบาลตำบลศรีถ้อย ซึ่งที่ประชุมก็ได้มีความเห็นตรงกัน เนื่องจากสถานที่แห่งอ่ืนๆ
   ภายในตำบลศรีถ้อย แต่ไม่ได้รับความยินยอมจากประชาชนในพ้ืนที่ ด้วยที่มีความ
   หวั่นวิตกว่าอาจจะมีการนำเชื้อโรคไวรัสโคโรน่าหรือโควิด -๑๙ ไปแพร่ระบาดยัง
   พ้ืนที่นั้นๆซึ่งตรงนี้ก็ยังเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องของประชาชนซึ่งการจัดตั้งศูนย์ฯ 
   LQ ก็เพ่ือเป็นการรองรับผู้ที่ จะเดินทางกลับมายังภูมิลำเนาหรือผู้ที่ เดินทาง                
   มาจากจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่เข้มงวดสูง ที่เรียกว่าพ้ืนที่สีแดง เมื่อเดินทางมาถึงจะต้อง
   เข้ าไปอยู่ ในศู นย์ ฯก่ อนเพ่ื อเฝ้ าดู อาการ ผู้ ที่ จะเข้ าสู่  LQ นี้ จะเป็ นผู้ ที่ ไม่ ติ ดเชื้ อ                                         
   เพียงแต่ดูอาการตามระยะเวลาเท่านั้น ทั้งนี้เพ่ือเป็นการป้องกันผู้ที่เดินทางดังกล่าวนี้            
   นำเชื้อไปแพร่ระบาดในครอบครัวของตน และศูนย์ฯLQ นี้ก็มิใช่จะรับตัวผู้ที่เดิน
   ทางเข้ามาทันที ผู้ที่เดินทางมาถึงจะต้องเข้าพักที่ศูนย์ฯของระดับอำเภอ 
              และเมื่อศูนย์ฯของอำเภอไม่สามารถรับได้แล้วจึงจะให้มาพักยังศูนย์ฯพักคอย             
   ระดับตำบลต่อไป ตรงนี้ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯและผู้ เข้าร่วมการประชุม                
   ได้ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนด้วย  
    เมื่อเทศบาลฯได้สถานที่จัดตั้งศูนย์พักคอยแล้ว คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   เทศบาลตำบลศรีถ้อย สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปก็คือการหาสถานที่เรียนหนังสือ
   หรือสถานที่รองรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลศรีถ้อย      
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               ซึ่งในฐานะผู้บริหารเทศบาลฯก็ได้มีมอบหมายให้กองการศึกษา ครูศูนย์พัฒนาเด็กฯ
   ได้มีการประสานไปยังหน่วยงานภายในพ้ืนที่หลายแห่ง เช่น โรงเรียนในเขตพ้ืนที่
   เทศบาลฯอาคารอเนกประสงค์ภายในหมู่บ้าน จาการประสานก็ได้รับความร่วมมือ
   จากหน่วยงานในพ้ืนที่เป็นอย่างดี ก็ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ซึ่งเมื่อได้ทำการ
   สำรวจแล้วก็พบว่ายังไม่มีความเหมาะสมที่จะให้เป็นสถานที่รองรับการเรียน                     
   ในที่สุดก็ต้องมาพิจารณาสถานที่เดิมคือ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กข้างวัดฝายหิน  
   บ้านทุ่งป่าข่า หมู่ที่ ๖ จะมีความเหมาะสมมากกว่าแต่เนื่องจากอาคารดังกล่าว              
   ได้ถูกทิ้งร้างมานานจึงมีสภาพเก่าและทรุดโทรม รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆก็จะต้อง              
   มีการปรับปรุงซ่อมแซมเพ่ิมเติมจะต้องใช้งบประมาณและขอความร่วมมือ                     
   จากทุกฝ่ายในการช่วยเหลือกันด้วยงบประมาณที่มีน้อย แต่ก็อยากจะให้เด็กๆ             
   ซึ่งเป็นบุตร หลาน ของเราได้มีสถานที่เรียนที่ดีถูกสุขอนามัยและมีความปลอดภัย          
   จึงนำเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบ 

นายสมบูรณ์  หลวงบุญมี แจ้งว่าได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีฯในการลงพ้ืนที่สำรวจสถานที่รองรับเด็ก
ปลัดเทศบาลฯ  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ จึงขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วม               
   การประชุ มทุ กท่ านประชาสัม พันธ์และชี้ แจงสร้างความ เข้ า ใจที่ ถู กต้ อ ง                        
   ให้ กั บ ป ร ะ ช า ช น เ พ่ื อ ไม่ ให้ เกิ ด ค ว า ม วิ ต ก กั ง ว ล ใน ก า ร แ พ ร่ ร ะ บ า ด                                   
   ของเชื้อโรคโคโรน่า โควิด -๑๙ สำหรับสถานที่รองรับเด็กเล็กหรือสถานที่เรียน                   
   ของเด็ก ได้ประสานโรงเรียนพ้ืนที่เทศบาลฯซึ่งก็ได้รับความยินยอมเป็นอย่างดี                
   เช่ น โรงเรี ยนบ้ านทุ่ งป่ าข่ า ซึ่ งได้ ยิ นยอมให้ เป็ นสถานที่  เมื่ อสำรวจพื้ นที่ จริ งแล้ ว                                              
   พบว่าอาคารเรียนเป็นที่ โล่งไม่ เหมาะสมสำหรับใช้ เป็นอาคารเรียนของเด็กเล็ก                       
   จึงประสานขอยกเลิก และให้อาคารศูนย์เด็กเล็กบ้านทุ่งป่าข่า (เดิม) เป็นสถานที่
   สำหรับใช้ในการเรียนการสอนของเด็กเล็กเป็นการชั่วคราว  ซึ่งได้รับความร่วมมือ
   จ า ก พ นั ก ง า น โ ร ง สี แ ม่ ใ จ ธ น โ ช ติ วั ฒ น์  ม า ร่ ว ม ท ำ ค ว า ม ส ะ อ า ด                                        
   และได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนเจริญใจ ที่ให้ยืมเตียงนอนสำหรับศูนย์ LQ 
นายวินัย  โยธาวุธ ได้เสนอที่ประชุมว่า สถานที่ตั้งศูนย์พักคอยฯของอำเภอแม่ใจซึ่งใช้อาคารหอประชุม
สมาชิกสภาฯ   อำเภอแม่ใจ เป็นสถานที่พักคอยฯ บริเวณดังกล่าวภายนอกอาคารจะมีห้องน้ำแยก
   ต่างหากโดยห้องน้ำจะอยู่ทางทิศเหนือของหอประชุม สังเกตุเห็นจุดที่เป็นที่ปัสสาวะ
   ของผู้ชายด้านหลังทางทิศเหนือไม่มีที่กั้นที่เป็นกำแพงหรือฝากั้นและตั้งอยู่ชิดกับแนว
   เขตรั้วของอำเภอเป็นที่โล่งอยู่สูงกว่าถนน(ซอย) เข้าไปยังหมู่บ้านหลังที่ว่าการอำเภอ
   ทิศตะวันตก มีข้อเสนอแนะว่าควรจะนำฝากั้นหรือสิ่งอ่ืนที่สามารถกั้นด้านหลัง                 
   ณ จุดนี้ เนื่ องจากเกรงว่าหากผู้ที่ เข้ามาอยู่ ในศูนย์ฯแห่ งนี้ เมื่ อมาใช้ห้องน้ ำ                  
   อาจจะมีการฟุ้งกระจายของน้ำลาย หรือสิ่งสกปรกจะปลิวไปตามกระแสลม                     
   ซึ่งเมื่อมีคนเดินผ่านอาจจะได้รับผลกระทบได้ 
นายสมบูรณ์  หลวงบุญมี  ได้ชี้แจงว่าผู้ที่ เข้าพักยังศูนย์พักคอยฯอำเภอจะจัดให้ใช้ห้องน้ำภายในอาคาร
ปลัดเทศบาลฯ  หอประชุมเท่านั้น ส่วนห้องน้ำด้านนอกอาคารจะให้ ใช้เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น                        
   ซ่ึงจะไดป้ระสานให้ทางอำเภอได้รับทราบเพ่ือดำเนินการแก้ไขต่อไป  
 
 



-๑๐- 

นางราตรี  แปงคำเรือง ได้ แจ้ งว่ า รายงานสถานะการเงิ นปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เดื อนตุ ลาคม ๒๕๖๓                                 
ผู้อำนวยการกองคลัง  ถึง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ มีดังนี ้
    ประมาณการรายรับ  ๓๐,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
    รับจริง    ๒๕,๔๔๔,๔๑๓.๑๓ บาท 
    รวมรายรับ  ๒๕,๔๒๑,๗๗๐.๔๔  บาท  
     รวมรายจ่ายทั้งสิ้น ๒๑,๗๘๒,๖๒๙.๙๒ บาท 
    คงเหลือ    ๓,๖๓๙,๑๔๐.๕๒  บาท 
    รายจ่ายรอจ่าย        ๙๒,๓๖๑.๓๐ บาท รายละเอียดตามเอกสาร 
นายศุภกร  อะคะโล แจ้ งที่ ประชุ มตามที่ เทศบาลตำบลศรี ถ้ อย ได้ เสนอโครงการเพ่ื อขอรั บการอนุ มั ติ                                   
ผู้อำนวยการกองช่าง งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจซึ่งได้มีการเสนอโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณ
   ปีงบประมาณก่อนหน้านี้ ซึ่งก็ได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้วและได้มีการดำเนิน
   โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นโครงการก่อสร้างถนนสายต่างๆ                 
   ในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย ประกอบด้วย 
    ๑. ถนนแอสฟัลท์ติกลาดยางสายหมู่ที่  ๕ บ้านป่าสัก ถึง หมู่ที่  ๖ บ้านทุ่งป่าข่า                              
   (ทิศเหนือบ้านต้นมื่น) ตำบลศรีถ้อย 
    ๒. ถนนแอสฟัลท์ติกลาดยางสาย หมู่ที่  ๗ บ้านขัวตาด ตำบลศรีถ้อย                     
   (ตลาดนัดคลองถม) 
    ๓. ถนนแอสฟัลท์ติกลาดยางสาย หมู่ที่ ๘ บ้าท่าต้นหาด ถึง หมู่ที่ ๑๑                
   บ้านต้นผึ้ง ตำบลศรีถ้อย 
    ๔. ถนนแอสฟัลท์ติกลาดยางสาย หมู่ที่ ๘ บ้านท่าต้นหาด ถึง หมู่ที่ ๑๓ 
   บ้านปางปูเลาะ ตำบลศรีถ้อย 

    สำหรับโครงการที่ได้รับการอนุมัติและจะดำเนินการในปีงบประมาณ                  
   พ.ศ.๒๕๖๕  ซึ่งที่ทำการปกครองอำเภอแม่ใจเป็นหน่วยงานหลัก ประกอบด้วย  
    ๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบมีฝาปิด)                  
   หมู่ที่ ๑๑ (ซอยนิ่มซี่เส็ง) 
    ๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบมีฝาปิด)               
   หมู่ที่ ๕ บ้านป่าสัก 
    ๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบมีฝาปิด)               
   หมู่ที่ ๙ บ้านสันติสุข 
    ๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบมีฝาปิด)                  
   หมู่ที่ ๑๐ บ้านผาแดง 
    ๕. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบมีฝาปิด)                
   หมู่ที่ ๑๒ บ้านป่าสักสามัคคี 
น างป ทิ ต ต า  ท อ งส ก ล รั ช ต์   ได้ แ จ้ ง ว่ า ผ ล ก ารด ำ เนิ น งาน ก อ งส าธ ารณ สุ ข แ ล ะสิ่ งแ ว ด ล้ อ ม                   
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ  ในประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ส่งผลงานด้านบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมเข้าแข่งขัน 
   ซึ่ งก็ ได้ รั บรางวั ลผลการปฏิ บั ติ งานดี เด่ นประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ กองสาธารณสุ ขฯ                                          
   ขอขอบคุ ณท่ านสมาชิ กสภาฯ ผู้ นำท้ องที่  ผู้ นำชุ มชนหน่ วยงานราชการในพ้ื นที่                                               
   รวมทั้งประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลศรีถ้อย        



-๑๑- 

            ที่ ได้ ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของกองสาธารณสุขฯด้วยดีตลอดมา                   
   กองสาธารณสุขฯ ก็จะดำเนินการบริหารจัดการให้ดีขึ้นต่อไป 
    -กองสาธารณสุขฯรับบริจาคเสื้อผ้าเก่า ผ้าขนหนูเก่า เพ่ือนำมาทำเป็น                
   ถังขยะผู้ที่ประสงค์จะบริจาคให้นำมาบริจาคที่กองสาธารณสุขฯได้ 
    -ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า -๒๐๑๙                 
   (COVID 19) ยังทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันก็ขอความร่วมมือทุกท่าน ได้ให้ความสำคัญ                         

   และระมัดระวังการเดินทางไปในสถานที่ที่มีความเสี่ยงและให้ป้องกันตนเอง                    
   ด้วยการสวมใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลา  
นางวารุณี ภาชนนท์ ได้ แ จ้ งว่ า  ศู น ย์ พั ฒ น าเด็ ก เล็ ก เท ศบ าลตำบ ลศรี ถ้ อ ย  ได้ รั บ ผลกระท บ                          
ผ อ .ก อ ง ก า ร ศึ ก ษ า  จ า ก ก า ร แ พ ร่ ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น่ า  -๒ ๐ ๑ ๙                                                                                    
   โดยระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีเด็กหยุดเรียน ๔ คน 
    -ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือถวายเป็นพระราชกุลศลสมเด็จพระ
   นางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องวันแม่แห่งชาติ                   
   ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ กำหนดจัดกิจกรรม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อาคารเก่า)                 
   หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งป่าข่า ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา  
นายประทีป  ชัดดง ได้ชี้แจงว่างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหัวหน้าสำนักปลัดเนื่องจากปัจจุบัน             
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  มีภารกิจงานเพ่ิมมากขึ้นแต่ยังขาดเครื่องมือที่ในการใช้ปฏิบัติงาน เช่นอุปกรณ์
   ดับเพลิงและกำลังคนเสริมภาคประชาชน คือ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน    
   อปพร.ซึ่ งปัจจุบันไม่ ได้มีบทบาทในภารกิจงานด้านสาธารณภัยจึงเสนอว่า                      
   ควรพิจารณาจัดการฝึกอบรม อปพร. 
ด.ต.เทพสงวน  ปันสุวรรณ  ไดแ้จ้งว่ามีนโยบายด้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.ในพื้นที่ซึ่งจะได ้
นายกเทศมนตรีฯ  กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อไป 
นางสาวจิตติกานต์ คำปา ได้แจ้งว่าการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นายมานพ ใจปรีชาวัฒนากุล ได้สอบถามกองช่างเทศบาล เรื่อง การติดตั้งเพ่ิมไฟฟ้าส่องสว่าง (ไฟกิ่ง)                      
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ภายในหมู่บ้านปางปูเลาะ หมู่ที่ ๑๓ ซึ่งท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๓ ท่านได้สอบถามมา  
นายศุภกร อะคะโล ได้ชี้แจงว่าโครงการขยายไฟฟ้าส่องสว่างหรือไฟก่ิงซึ่งเป็นโครงการของอำเภอแม่ใจ 
ผู้อำนวยการกองช่าง โดยได้มอบหมายให้เทศบาลฯได้ทำการสำรวจเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเทศบาล                 
   ตำบลศรีถ้อย ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลส่งไปแล้ว ซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ในระหว่ าง              
   การพิจารณานอกจากไฟก่ิงแล้วก็ยังมีไฟกิ่งที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลด้วย 
   นอกจากนี้ยังได้ส่งข้อมูลน้ำประปาด้วย ซึ่งข้อมูลก็จะอยู่ที่อำเภอทั้งหมด   
    สำหรับหมู่ที่ ๑๓ ยังมีโครงการถนนแอสฟัลท์ติกในหมู่บ้านอีก ๑ โครงการด้วย
นายสวาท  โปทปัญญา  ไดส้อบถามเรื่องต่างๆ ดังนี้  
สมาชิกสภาฯ เขต ๒  ๑. ตามที่ เทศบาลฯได้ทำการเปลี่ยนขั้วหลอดไฟฟ้า(ไฟกิ่ง) หมู่ที่  ๘                  
   ไม่ทราบว่ายังมีอยู่หรือไม่ และหากนำไปใช้ติดตั้งจะใช้ได้อยู่หรือไม่ เนื่องจากหมู่ที่ ๘ 
   มี จุดที่ไม่มีไฟกิ่ง เช่น ทางเข้าหมู่บ้านทุ่งโจ้เส้นทางแยกไปตำบลแม่สุก   
 
 



-๑๒- 

    ๒. เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่อยากจะให้มีเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
   เข้ าไปกำกั บดู แลกรณี ที่ มี การจั ดงาน เช่ น งานศพ งานมงคล ฯลฯ เนื่ องจากยั งมี                                          
   ประชาชนบางรายไม่มีการคัดแยกขยะให้ถูกต้อง 
    ๓. เรื่องระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์   จะประสานขอรายละเอียด                
   การยื่นคำขอหรือการจัดทำโครงการได้จากหน่วยงานใด 
นายศุภกร อะคะโล   ได้ ชี้ แจงว่ า เรื่ องไฟกิ่ งจะขอตรวจเช็ คอี กครั้ ง  และขอความร่ วมมื อ                              
ผู้อำนวยการกองช่าง  สมาชิ กสภาฯได้ ทำหนั งสื อแจ้ งรายละเอี ยดมาด้ วยเพ่ื อเป็ นหลั กฐานเสนอผู้ มี อำนาจ                                     
   พิจารณาอนุมัติให้ได้ดำเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
นางปทิตตา  ทองสกลรัชต์ ได้แจ้งว่า  การจัดการขยะในสถานที่จัดงานหรือที่มีงานในหมู่บ้าน กองสาธารณสุขฯ                               
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ได้ มี ก ารดำเนิ น การอย่ างต่ อ เนื่ อง  โดยมี การน ำถั งขยะแต่ ละป ระเภ ท                                                                  
   เพ่ื อให้ ผู้ ที่ มาร่ วมงานหรือประชาชน ได้ท ำการคั ดแยก เพียงแต่บ างห้ วงเวลา                     
   ที่มีภารกิจงานมากจึงไม่ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปควบคุมกำกับดูแลซึ่งก็จะพยายาม                 
   ส่ งเจ้ าหน้ าไปดู แลทุ กๆงานต่ อ ไป   และการเสนอโครงการระบบประปา                            
   ห รื อ ระบ บ สู บ น้ ำพ ลั งงาน แสงอาทิ ต ย์  ได้ มี ก ารเสน อ โค รงก ารไป ยั ง                                                                     
   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งก็จได้ติดตามความคืบหน้ าต่อไป                     
นายสมหวัง วงลาจา  ได้เสนอว่า เรื่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่หมู่ที่  ๙                       
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙  ซึ่งมีถนน(ซอย) ที่เป็นถนนดินอยู่ ๔ สาย ทีป่ระชาชนได้รับความลำบากในการสัญจร       
   โดย เฉพาะช่ว งฤดูฝน  ซึ ่ ง เ คยประส าน แจ้ง เทศบาลตำบลศรีถ้อยแล้ว                   
   ซึ่งเทศบาลฯรับว่าจะประสานแขวงทางหลวงกรณีที่มีการรื้อสร้างถนนทิศตะวันออก
   (ขาล่อง)ซึ่งจะต้องมีการขุดผิวหน้าจราจรออก (กากหิน)และจะขอนำเอามาปรับถนน
   ให้กับประชาชน ซึ่งขณะนี้ทราบว่ามีการดำเนินการก่อสร้างถนนสายหลักฟากทิศตะวันตก
   แต่มีการก่อสร้างถนนทางทิศเหนือ(ขาขึ้น ) อาจจะไม่ย้อนกลับมาก่อสร้าง                       
   ฟากทิศตะวันออก จึงเป็นห่วงว่าถนนหมู่บ้านที่เคยเสนอจะไม่ได้รับการแก้ไข 
    -การจัดตั้งศูนย์พักคอยฯ ได้รับข้อคำถามจากประชาชนที่ไม่เห็นด้วย                  
   ว่าทำไมต้องมาตั้งในพ้ืนที่ของหมู่ที่ ๙ ทั้งสองแห่ง 
ด .ต .  เท พ ส ง ว น   ปั น สุ วรรณ  ได้ แจ้ งว่ าสถานที่ ศู นย์ พั กคอยฯ LQ ค่ อนข้ างจะปั ญหากั นทุ กตำบล                                                                      
นายกเทศมนตรีฯ  โดยเฉพาะมีการคัดค้านจากคนในพ้ืนที่ซึ่งหน่วยงานราชการแทบไม่มีทางเลือกอ่ืน
   นอกจากใช้สถานที่ราชการ เพราะประชาชนซึ่งยังมีความเข้าใจว่าเป็นสถานที่             
   รองรับผู้ที่ ติดเชื้อแล้ว หรือเข้าใจว่าศูนย์LQทำหน้าที่ เหมือนกับโรงพยาบาลสนามเป็นต้น                              
   ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนและไม่ถูกต้อง ฉะนั้นจึงขอความร่วมมือท่านผู้นำท้องที่                       
   และสมาชิกสภาฯ ได้ชี้แจงให้ประชาชนได้เข้าใจที่ถูกต้องด้วย ด้วยสถานการณ์           
   ในขณะนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกๆหน่วยงานตลอดถึงประชาชนทุกคนจะต้อง                  
   ให้ความร่วมมือเพ่ือฟันฝ่าอุสรรคไปด้วยกัน 
นายพูล  มูลยะเทพ ได้ถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ ในที่ประชุมอีกหรือไม่ ซึ่งไม่มีเสนอเรื่อง
ประธานสภาฯ  อ่ืนอีก ถือว่าที่ประชุมรับทราบ และขอขอบคุณผู้เข้าประชุมและผู้เข้าร่วมการประชุม 
   และปิดการประชุม 

 

 



-๑๓- 

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๗ น. 

 
           (ลงชื่อ)........................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
                    (นายโชคชัย อุทธโยธา) 
                     นิติกรชำนาญการ 

(ลงชื่อ).............................................ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
        (นายสมบูรณ์  หลวงบุญมี) 
 เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย   

 คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ในการประชุม                      
ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๔ เม่ือวันจันทร์ ที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลศรีถ้อยประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๔ สมัยที่  ๒ (ครั้ งที่  ๑) วันที่ จันทร์ ที่  ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว                                        
เห็นว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
 (ลงชื่อ)........................................ประธานกรรมการ 

     (นายวินัย  โยธาวุธ) 
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต ๑ 

 (ลงชื่อ)...........................................กรรมการ           (ลงชื่อ)...........................................กรรมการ 
            (นายสายคำ  ชัยชนะ)              (นายบุญเที่ยง  วงค์พิใจ) 
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต ๑                       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต ๒ 
 
 
(ลงชื่อ)...........................................กรรมการ          (ลงชื่อ)...........................................กรรมการ 
            (นายไสว  วงราจา )        (นางสาวดวงเดือน  อุทธโยธา) 
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต ๑                      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต ๒ 
 
 สภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ                  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๒) วันศุกร์ ที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ มีมติรับรอง                   
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ สมัยท่ี ๒ (ครั้งที่ ๑)                 
วันจันทร์ ที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

                             (ลงชือ่)........................................ผูร้ับรองรายงานการประชุม 
                   (นายพูล  มูลยะเทพ) 
           ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย 

 



 
       
 
 

 
 
 
  
 


